

บทที่ 4

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาในเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสื่อมวลชนที่มีผลต่อความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ระหว่างเขตพื้นที่ที่มีปัญหาค่าความมั่นคง และเขตพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาค่าความมั่นคง

- 1.1 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาจากข้อมูลตัวอย่างจากสตรีจำนวน 600 คน เป็นสตรีในเขตพื้นที่ที่มีปัญหาค่าความมั่นคง 300 คน และเป็นตรีในเขตพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาค่าความมั่นคง 300 คน โดยที่สตรีทั้ง 2 เขตพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- 1.2 ขนาดของครัวเรือนของสตรีทั้ง 2 เขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน คือประมาณ 5 - 6 คน มีจำนวนบุตรที่มีชีวิต 3 - 4 คน โดยที่สตรีในเขตพื้นที่ที่มีปัญหา ๆ มีจำนวนสูงกว่าสตรีในเขตพื้นที่ไม่มีปัญหา ๆ ประมาณ 1 คน
- 1.3 จำนวนบุตรที่ต้องการ โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3 - 4 คน โดยที่สตรีในเขตพื้นที่ที่มีปัญหา ๆ มีจำนวนบุตรที่ต้องการสูงกว่าสตรีในเขตพื้นที่ไม่มีปัญหา ๆ เล็กน้อย และในขณะเดียวกันในเรื่องของความต้องการบุตรเพิ่ม พบว่าสตรีในเขตพื้นที่ที่มีปัญหา ๆ มีความต้องการบุตรเพิ่มในร้อยละที่สูงกว่าสตรีในเขตพื้นที่ไม่มีปัญหา ๆ
- 1.4 สำหรับสื่อที่สตรีได้รับ พบว่าสตรีในเขตพื้นที่ที่ไม่มีปัญหา ๆ ได้รับสื่อวิทยุบ่อยครั้งมากกว่า เคยอ่านหรือเคยเห็นสิ่งพิมพ์หรือภาพโฆษณาเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ในร้อยละที่สูงกว่า สตรีในเขตพื้นที่ที่มีปัญหา ๆ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคล้องกับข้อสมมุติฐานที่ว่าพื้นที่ที่ไม่มีปัญหา ๆ น่าจะได้รับสื่อจากหลายแหล่งมากกว่าพื้นที่ที่มีปัญหา ๆ

1.5 ผลการศึกษาความรู้ของสตรีในเรื่องการคุมกำเนิดของสตรีจำแนกตามสื่อ พบว่า สตรีในเขตพื้นที่ที่ไม่มีปัญหา ๗ มีความรู้ในเรื่องวิธีคุมกำเนิดมากกว่า เคยได้ยินคำศัพท์เกี่ยวกับการคุมกำเนิดมากกว่า และต้องการจำนวนบุตรขนาดเล็กมาก สตรีในเขตพื้นที่ที่มีปัญหา ๗ และยังพบด้วยว่า สตรีที่ได้รับสื่อ ๗ จากหลาย ๆ แหล่ง (วิทยุและสิ่งพิมพ์) จะมีความรู้ในเรื่องการวางแผนครอบครัวสูงกว่าสตรีที่ได้รับสื่อ ๗ จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว

1.6 การศึกษาผลการรับสื่อ ๗ ท่อทัศนคติในเรื่องการวางแผนครอบครัว พบว่า สตรีในเขตพื้นที่ที่ไม่มีปัญหา ๗ มีทัศนคติที่เห็นด้วยกับการวางแผนครอบครัว มากกว่าสตรีในเขตพื้นที่ที่มีปัญหา ๗ ในขณะที่เดียวกัน สตรีที่ได้รับสื่อ ๗ จากหลายแหล่ง (วิทยุและสิ่งพิมพ์) จะมีทัศนคติที่เห็นด้วยกับการวางแผนครอบครัว สูงกว่าสตรีที่ได้รับสื่อจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว

1.7 จากการศึกษาผลการรับสื่อ ๗ กับการปฏิบัติด้านการวางแผนครอบครัว พบว่า สตรีในเขตพื้นที่ที่ไม่มีปัญหา ๗ มีการเคยใช้และการคงใช้สูงกว่าสตรีในเขตพื้นที่ที่มีปัญหา ๗ และในขณะที่เดียวกัน พบว่าสตรีที่ได้รับสื่อ ๗ จากหลาย ๆ แหล่ง มีการคงใช้การคุมกำเนิดสูงที่สุด

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาคั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า เขตพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงนั้น สื่อ ฯ เข้าไปถึงน้อยกว่าเขตพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาด้านความมั่นคง จึงเห็นควรที่จะส่งเสริมให้มีสื่อ ฯ หลาย ๆ ชนิดเข้าไปสู่เขตพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น จะโดยการอาศัย หน่วยราชการทหาร หรือหน่วยเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนในการชักนำสื่อ ฯ เข้าไปสู่เขตดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการผนวกเข้าไปสู่การแก้ปัญหาด้านความมั่นคงอย่างหนึ่งได้เช่นกัน

นอกจากนั้น ถ้าจะได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติม ควรที่จะได้พิจารณาถึง ตัวอย่างในภูมิภาคอื่น ๆ และระดับของน้ำหนักความรุนแรงของพื้นที่ควบคู่กันไปด้วย เพื่อที่จะได้เป็นการชี้ให้เห็นชัดว่า เมื่อสถานการณ์ลดลง ระดับความรู้ ทักษะ และ การปฏิบัติด้านการวางแผนครอบครัวจะลดลงด้วยหรือไม่ และในขณะเดียวกัน ก็ควร จะเปรียบเทียบระหว่างภาคด้วยเช่นกัน

พร้อมกันนี้ ต้องขออภัยที่ได้พิมพ์ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้ร่วมกับวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ด้วย หากท่านผู้ใดสนใจแบบสอบถามที่ใช้ กรุณาติดต่อได้ที่กองวางแผนเตรียมพร้อม ฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย